

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ 12 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 12 năm 2017.

**1. Tăng trưởng tín dụng hướng theo cách mạng công nghiệp 4.0/** Trần Thị Diễm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 7 – 11

**Tóm tắt:** Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại các nước phát triển trên thế giới, cuộc cách mạng này đang làm thay đổi hầu hết hệ thống sản xuất, thay đổi phương thức quản lý và quản trị trong các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia (gọi chung là ngành công nghiệp hỗ trợ); để đáp ứng cho sự thay đổi này, đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ phải có vốn lớn. Nắm bắt kịp thời nhu cầu thiết yếu này, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã định hướng tăng trưởng tín dụng hướng theo cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm mục đích hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ là sự cần thiết khách quan.

**Từ khóa:** Cách mạng công nghiệp; Tín dụng

**2. Các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam/** Phan Thị Hằng Nga, Huỳnh Thế Nguyễn// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 12 – 18

**Tóm tắt:** Bài viết này nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính và định lượng; dữ liệu dùng để phân tích sau khi được làm sạch từ 1.142 bảng khảo sát trực tiếp các cá nhân làm thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại các Cục thuế Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội, Tp. HCM và Quảng Ngãi; thang đo các khái niệm và mô hình nghiên cứu được kiểm định qua độ tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, hồi quy bội từ phần mềm SPSS. Kết quả cho thấy có năm yếu tố: (1) cơ sở hạ tầng của cơ quan thuế, (2) thanh kiểm tra thuế, (3) trình độ và phẩm chất cán bộ quản lý thuế, (4) phương thức thanh toán trong dân cư, (5) ý thức tuân thủ pháp luật của dân cư có ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân của cơ quan thuế.

**Từ khóa:** Hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân; Phân tích nhân tố

**3. Nghiên cứu tác động của nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu/** Ngô Thị Minh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 19 – 23

**Tóm tắt:** Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp lớn vào quá trình phát triển kinh tế đất nước. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp này là một trong những mục tiêu hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp và quản lý nhà nước. Bài viết sẽ phân tích tác động của nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thuộc loại hình kinh doanh xăng dầu. Qua đó, có những gợi ý chính sách liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

**Từ khóa:** Nhân tố ảnh hưởng; Hiệu quả kinh doanh; Kinh doanh xăng dầu

**4. Hiệu quả tài chính của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm quế huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái/** Trần Văn Quyết// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 24 – 27

**Tóm tắt:** Bài viết tập trung phân tích hiệu quả tài chính của từng tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm quế huyện Văn Yên theo kết quả điều tra năm 2016. Số liệu sơ cấp của bài viết được thu thập thông qua điều tra 300 hộ nông dân trồng quế, 146 cơ sở thu gom và 38 cơ sở chế biến quế. Kết quả phân tích cho thấy các tác nhân đều có hiệu quả tài chính cao, đặc biệt là hộ nông dân chỉ với số lợi nhuận ròng trên doanh thu của 1 ha đạt 81,7%, chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu của cơ sở chế biến đạt 25,6%. Tuy nhiên, hiệu quả tài chính của các tác nhân còn cao hơn nếu có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các tác nhân trong chuỗi liên kết. Khi đó, sự bất định về giá bán sản phẩm sẽ giảm, tiết kiệm chi phí đầu tư, xóa bỏ sự cạnh tranh không lành mạnh trong thu mua, thực hiện cam kết.

**Từ khóa:** Hiệu quả tài chính; Chuỗi giá trị; Sản phẩm quế; Văn Yên

**5. Đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng/** Trần Trung Dũng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 28 – 30

**Tóm tắt:** Diễn biến phát triển của thị trường ngân hàng, từ hệ quả của cuộc cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng ngày càng trở nên khốc liệt, xã hội bắt đầu lo ngại về hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh ở những mức độ khác nhau của các tổ chức tín dụng, người quản lý ngân hàng cũng như cán bộ nghiệp vụ của các tổ chức tín dụng ở những mức độ khác nhau. Và hiện nay, người ta đang tìm hiểu nhiều biện pháp khác nhau để ngăn ngừa tình trạng vi phạm đạo đức trong kinh doanh trong hoạt động ngân hàng, bởi lẽ, khác so với pháp luật, hành vi đạo đức được thực hiện và thôi thúc bởi ý thức chủ quan của con người, được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và sự đánh giá của dư luận xã hội.

**Từ khóa:** Đạo đức kinh doanh; Đạo đức kinh doanh trong ngân hàng

**6. Kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ/** Bùi Thị Tính// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 31 – 35

**Tóm tắt:** Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ từ lâu đã là đối tượng nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học. Tuy nhiên, cách tiếp cận và phân tích mục tiêu, chức năng của các

tác giả nghiên cứu về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ khác nhau khá nhiều. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tổng hợp các nghiên cứu cũng như phân tích và hệ thống hóa các chuẩn mực quốc gia và quốc tế để làm rõ về kiểm soát nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

**Từ khóa:** Kiểm soát nội bộ; Kiểm toán nội bộ

**7. Bàn về quyền tự chủ của chính quyền địa phương trong quản lý tài chính, ngân sách/** Nhữ Trọng Bách, Nguyễn Trung Đức// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 36 – 38

**Tóm tắt:** Bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương là yêu cầu bức thiết đối với Việt Nam hiện nay không chỉ nhằm đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương: nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; mà quyền tự chủ đó phải được bảo đảm về mặt thể chế; khi đó khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương sẽ được bảo đảm hơn. Từ khi Luật Ngân sách (2015) được thông qua, đã thực sự là một hành lang pháp lý, là bước ngoặt mới trong quản lý ngân sách phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách tài chính công theo hướng hiện đại. Đảm bảo quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương là yêu cầu bức thiết đối với Việt Nam hiện nay không chỉ nhằm đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; mà quyền tự chủ đó phải được bảo đảm về mặt thể chế; khi đó khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương sẽ được bảo đảm hơn. Bài viết sẽ bàn thêm về vấn đề này.

**Từ khóa:** Luật Ngân sách; Phân cấp trong quản lý tài chính ngân sách; Tự chủ tự chịu trách nhiệm

**8. Bàn thêm về: Tiếp tục giảm thấp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp – Nên hay không nên?/** Quách Đức Dũng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 39 – 41

**Tóm tắt:** Trong xu thế toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gia tăng mạnh mẽ cùng với chủ nghĩa bảo hộ đang quay trở lại; đồng thời tình hình nợ công và bội chi ngân sách tăng cao ở nhiều nước; một phong trào cải cách mạnh mẽ hệ thống thuế đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu nhằm tái cấu trúc nguồn thu ngân sách. Có thể nói, ở rất nhiều nước đã có xu hướng giảm thấp thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), đồng thời mở rộng ưu đãi thuế, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu phát triển, khuyến khích tái đầu tư... nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh tăng trưởng.

**Từ khóa:** Thuế thu nhập doanh nghiệp

**9. Thu hút nguồn vốn FDI công nghệ cao cho lĩnh vực nông nghiệp/ Đào Văn Tú// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 42 – 46**

**Tóm tắt:** Cùng với quá trình đổi mới phát triển kinh tế, trong gần 30 năm qua kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra đời vào tháng 12 năm 1987, nguồn vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) vào Việt Nam đã thu được thành tựu lớn, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít hạn chế, những mặt trái, tác động tiêu cực. Với định hướng phát triển kinh tế nhanh và bền vững, bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì vấn đề xã hội, con người, vấn đề môi trường phải được quan tâm đúng mức. Thu hút FDI không chạy theo số lượng mà cần có sự chọn lọc theo hướng công nghệ cao. Bài viết sẽ khái quát thực trạng FDI vào lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua những kết quả cũng như mặt trái, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút được nguồn vốn FDI công nghệ cao cho phát triển nông nghiệp.

**Từ khóa:** Vốn FDI; Phát triển nông nghiệp; Công nghệ cao

**10. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị tài chính các doanh nghiệp may thuộc Vinatex/ Nguyễn Văn Đức// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 47 – 53**

**Tóm tắt:** Mục đích của nghiên cứu này là xem xét tác động của các yếu tố đến hiệu quả quản trị tài chính, từ đó đưa ra các gợi ý đối với các nhà quản trị để nâng cao hiệu quả quản trị tài chính. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 10 doanh nghiệp (DN) may thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) giai đoạn 2009-2015. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu quả quản trị tài chính của các DN may thuộc Vinatex chịu ảnh hưởng đáng kể bởi tỷ suất đầu tư tài sản dài hạn, tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản, đòn bẩy tài chính, quy mô DN, chu kỳ sản xuất kinh doanh và tỷ lệ vốn Nhà nước.

**Từ khóa:** Hiệu quả quản trị tài chính; Thước đo hiệu quả quản trị tài chính; Doanh nghiệp may thuộc Vinatex

**11. Tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu/ Ngô Văn Lượng, Vũ Thị Hằng Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 54 – 58**

**Tóm tắt:** Kế toán trách nhiệm (KTTN) là một trong những nội dung quan trọng của hệ thống quản trị, là khái niệm mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam. KTTN sử dụng kết hợp với các phương pháp kế toán chi phí hiện đại và nâng cao trách nhiệm của các nhà quản trị các cấp, giúp cho việc đưa ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng đắn, toàn diện của nhà quản trị. Bài viết này nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng KTTN trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trên cơ sở đó, đưa ra gợi ý chính sách cho quản trị các doanh nghiệp này.

**Từ khóa:** Kế toán trách nhiệm; Tác động ảnh hưởng; Doanh nghiệp xuất nhập khẩu

**12. Tái cơ cấu tổ chức tín dụng: Tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp/** Nguyễn Hoàng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 59 – 60

**Tóm tắt:** Tái cơ cấu tổ chức tín dụng (TCTD) là một trong 3 trọng tâm mà Chính phủ xác định là nhiệm vụ cấp thiết thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay nhằm hướng tới mục tiêu năm 2020 là: “Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”.

**Từ khóa:** Tái cơ cấu; Tổ chức tín dụng

**13. Thông tin trên báo cáo tài chính các doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp/** Ngô Thị Thu Hương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 61 – 63

**Tóm tắt:** Báo cáo kế toán tài chính phản ánh bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thông tin báo cáo tài chính cấp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các đối tượng quan tâm sử dụng. Thực tế những năm qua, với sự ra đời của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và kế toán. Tuy nhiên, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa và bổ sung mới để phù hợp hơn với điều kiện thực tế và thông lệ quốc tế. Hơn nữa, trong thực tế rất nhiều doanh nghiệp cũng đã công khai báo cáo tài chính (niêm yết trên thị trường chứng khoán), đảm bảo tính minh bạch và nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính. Tuy vậy, thông tin trên báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp được đánh giá là còn thiếu trung thực, chưa đầy đủ và kịp thời.

**Từ khóa:** Thông tin; Báo cáo tài chính

**14. Cơ cấu nguồn vốn các doanh nghiệp ngành điện niêm yết giai đoạn 2010-2016/** Hoàng Trung Đức// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 64 – 65

**Tóm tắt:** Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có cơ cấu nguồn vốn tốt sẽ không chỉ giúp tận dụng được đòn bẩy tài chính gia tăng lợi nhuận trước thuế và lãi vay mà còn có thể gia tăng uy tín trong dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình huy động vốn. Cơ cấu nguồn vốn được hiểu là cơ cấu giữa nợ phải trả và vốn chủ hay nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời và việc bố trí, cấu trúc các thành tố bên trong những bộ phận đó. Hiện nay, có nhiều nghiên cứu về cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực, tuy nhiên đối với lĩnh vực ngành điện niêm yết chưa có công

trình nghiên cứu nào về cơ cấu vốn. Nghiên cứu này nêu lên một số thực trạng về cơ cấu nguồn vốn đối với các doanh nghiệp niêm yết trong ngành điện giai đoạn 2010-2016.

**Từ khóa:** Cơ cấu nguồn vốn; Doanh nghiệp ngành điện; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu

**15. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính/** Ngô Thị Thu Hồng, Lê Thị Yến Oanh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 66 – 67

**Tóm tắt:** Hệ thống thông tin kế toán tồn tại ở mọi tổ chức, ở các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập. Mỗi một đơn vị sử dụng hệ thống thông tin này theo những cách thức khác nhau. Hệ thống thông tin kế toán là một hệ thống bao gồm các quá trình thu thập, ghi nhận và xử lý dữ liệu nhằm tạo ra những thông tin tài chính cần thiết cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Đặc biệt, trong điều kiện các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP thì hệ thống thông tin kế toán của những đơn vị này dần thay đổi theo hướng như các doanh nghiệp. Bài viết tập trung vào các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong điều kiện tự chủ.

**Từ khóa:** Các nhân tố; Hệ thống thông tin kế toán

**16. Nghị quyết 42 tạo hành lang pháp lý cho vấn đề xử lý tài sản tồn đọng/** Vũ Quốc Dũng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 68 – 71

**Tóm tắt:** Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết sẽ có hiệu lực trong 5 năm từ ngày 15/8/2017. Nghị quyết này đã cho phép áp dụng nhiều chính sách mới (so với pháp luật hiện hành) về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, góp phần tạo lập cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán nợ xấu. Với những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu rõ ràng, Nghị quyết 42 đã thực sự mở lối cho vấn đề xử lý nợ xấu. Bài viết điểm một số nội dung cơ bản của Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đồng thời phân tích một số hoạt động cụ thể của VAMC khi áp dụng Nghị quyết 42.

**Từ khóa:** Tài sản tồn đọng; Nghị quyết 42

**17. Lý luận chung về chính sách tài trợ trong doanh nghiệp/** Phạm Ngọc Hải// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 72 – 74

**Tóm tắt:** Chính sách tài chính của doanh nghiệp gồm chính sách tài trợ, chính sách cổ tức. Như vậy, chính sách tài trợ nằm trong bộ ba chính sách tài chính của doanh nghiệp, việc triển khai thực hiện chính sách tài trợ đòi hỏi phải có sự kết hợp hài hòa với các chính sách còn lại trong một tổng thể thống nhất, nhằm hướng tới mục tiêu chung là giảm thiểu rủi ro cho quá trình phát triển và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Bài viết thực hiện

với các mục tiêu: (1) làm rõ khái niệm về nội dung của chính sách tài trợ; (2) tầm quan trọng của chính sách tài trợ; (3) quy trình hoạch định và thực thi chính sách tài trợ.

**Từ khóa:** Chính sách tài trợ; Tài trợ; Hoạch định chính sách tài trợ

**18. Chính sách tài trợ của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Nguyễn Thu Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 75 – 77**

**Tóm tắt:** Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp thủy sản (DNTS) niêm yết (NY) cần huy động và sử dụng một lượng vốn lớn. Vốn huy động của các DNTS NY có thể từ nguồn vốn chủ sở hữu hoặc nợ phải trả. Doanh nghiệp nào sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả, chính sách tài trợ thiên về vốn vay sẽ gia tăng khả năng sinh lời trên vốn chủ. Ngược lại, doanh nghiệp nào sử dụng đòn bẩy tài chính không hiệu quả, việc huy động vốn vay quá nhiều đưa lại rủi ro tài chính cao và làm sụt giảm nhanh chóng khả năng sinh lời trên vốn chủ. Do đó, chính sách tài trợ hợp lý có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, đến giá trị doanh nghiệp.

**Từ khóa:** Chính sách; Tài chính doanh nghiệp

**19. Năng lực cạnh tranh dịch vụ di động của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam trong xu thế hội nhập/ Nguyễn Thị Nhung// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 78 – 81**

**Tóm tắt:** Nâng cao năng lực cạnh tranh là vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Tại thị trường Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng trở nên cấp thiết khi mà ranh giới giữa các quốc gia đang dần được xóa mờ bởi nhu cầu hội nhập. Thương trường cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi doanh nghiệp phải gia tăng năng lực cạnh tranh mới có thể giành thắng lợi thuyết đối trong cuộc chiến giành khách hàng và thị phần. Thị trường dịch vụ viễn thông di động Việt Nam tuy mới hơn 20 năm tuổi đời nhưng phát triển sôi động với những thành tựu to lớn, tác động tích cực đến nền kinh tế nước nhà. Năng lực cạnh tranh dịch vụ di động của doanh nghiệp viễn thông trong những năm qua có sự chuyển biến tích cực. Thị phần, giá trị thương hiệu và tốc độ tăng trưởng, chiến lược Marketing... được doanh nghiệp viễn thông rất chú trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thích ứng với sự biến đổi của thị trường.

**Từ khóa:** Năng lực cạnh tranh; Doanh nghiệp viễn thông

**20. Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thu Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 82 – 85**

**Tóm tắt:** Trong nền kinh tế hội nhập, các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam phải cạnh tranh với các NHTM nước ngoài có kinh nghiệm hoạt động lâu năm. Thực tế hiện nay, hoạt động của các NHTM Việt Nam còn nhiều hạn chế hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao. Nghiên cứu về kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của những ngân hàng này sẽ rút ra được những bài học quý báu cho các NHTM Việt Nam. Trong phạm vi bài viết, tác giả trao đổi kinh nghiệm của hai NHTM là ngân hàng Siam – Thái Lan và ngân hàng DBS của Singapore.

**Từ khóa:** Ngân hàng thương mại; Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; Kinh nghiệm

**21. Kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả chi tiêu công cấp Tỉnh của một số nước và bài học với Việt Nam/** Hoàng Quốc Tùng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 12/2017 .- Tr. 86 – 88

**Tóm tắt:** Ngân sách cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng nhất trong chi tiêu công và cung ứng dịch vụ công theo phạm vi và tổng mức chi tiêu. Nâng cao hiệu quả chi tiêu công cấp Tỉnh nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, lành mạnh tài chính. Chi tiêu công cấp Tỉnh kém hiệu quả không chỉ khiến hiệu quả đầu tư xã hội bị hạn chế, mà còn làm gia tăng nhiều hệ quả tiêu cực và kéo dài khác, như: tăng sức ép lạm phát trong dự trữ ngoại hối và tích lũy – tiêu dùng, cũng như làm hạn chế sức cạnh tranh và chất lượng phát triển của nền kinh tế trong hội nhập. Chính vì vậy, nghiên cứu thực tiễn tại một số nước trên thế giới là rất cần thiết. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm quản lý chi tiêu công của Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Hoa Kỳ và rút ra bài học cho Việt Nam.

**Từ khóa:** Chi tiêu công; Quản lý chi tiêu công cấp Tỉnh; Hiệu quả chi tiêu công

**Trung tâm Thông tin Thư viện**